

คู่มือออนไลน์

(24 ตุลาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

อยู่เมืองไทย หรือ เมืองนอกดี

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า กริช เกรียงไกร ซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 เนื่องจากเวลาที่คุณกริช แจ่มมาเป็นเวลาประมาณการคือ ประมาณ 05.00 ถึง 06.00 น. ผมจึงเลือกใช้เวลา 05.30 น. จังหวัดราชบุรี เพศชาย

ขอเรียนผู้ที่จะให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาว่า หากเวลาเกิดของท่านไม่แน่นอน ยิ่งหากมีความคลาดเคลื่อนมากๆ โอกาสที่ผมจะพยากรณ์ดวงชะตาของท่านผิดพลาดไปก็จะมีมากขึ้นด้วย

ดังนั้น หากคุณกริช คิดว่าคำพยากรณ์ของผมมีความคลาดเคลื่อนไปเป็นคนละเรื่อง ก็ขอให้ทราบตามนี้ละครับ และคุณกริช สามารถจะถามเข้ามาใหม่ได้ครับ

ปกติผมจะให้ถามได้ 3 คำถาม แต่คุณกริช ถามมาเพียงคำถามเดียวสั้นๆว่า อยู่เมืองนอก หรือ อยู่เมืองไทยดีครับ

ก่อนจะตอบคำถาม ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณกริชเสียก่อนนะครับ

อันที่จริงดวงชะตาของคุณก็มีดาวดีๆอยู่พอสมควร แต่เนื่องจากตำแหน่งของดาวหลายดวงเมื่อผสมผสานกันแล้วทำให้เกิดปัญหาได้

ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คุณกริช เป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเอาการอยู่ ถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือ สับเหล็กแทบไม่ทัน คิดว่าตอนสมัยหนุ่มๆน่าจะมีแฟนเยอะเอาการ

แต่ความรักจากบรรดาสาวๆเหล่านี้ของคุณ ก็ไม่สามารถมาร่วมสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งให้แก่คุณได้ ชีวิตของคุณจึงค่อนข้างจะโคลงเคลง ลุ่มๆดอนๆ หรือ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนัก

สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะ คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวพอสมควร รักสันโดษ บางครั้งก็ไม่อยากยุ่งกับใคร จึงทำให้ขัดแย้งกับการเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามที่จะมีหญิงสาวเข้ามาพัวพันในชีวิตมากหน้าหลายตา

สาเหตุอีกส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะการเงินของคุณที่แม้จะมีพื้นฐานที่ดี แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงวูบวาบพอสมควร บางครั้งเหมือนจะดี ก็มีปัญหาลือหายหนักๆเกิดขึ้นได้

แต่อย่างไรก็ตาม คุณคงจะผ่านการมีคู่มาหลายครั้ง แต่มักจะไปไม่ค่อยตลอดรอดฝั่ง

เรื่องการทำงานของคุณก็เช่นกัน เพราะการทำงานของเรามักจะมีปัญหา ทำงานไม่ค่อยต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงงานบ่อย และเมื่อประมาณเดือนหรือสองเดือนที่แล้ว คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องการงาน จนอาจจะต้องเปลี่ยนงานก็ได้

หรือ อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเจ้านายในที่ทำงาน หรืออาจจะมีคดีความฟ้องร้องกันก็เป็นได้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 จนกระทั่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนักโดยรวมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน และ สุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นช่วงที่การเงินของคุณค่อนข้างจะแย่ รวมทั้งสุขภาพด้วย และอาจจะมีคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดคดีความฟ้องร้องกัน กับคู่ครอง หรือ หุ่นส่วนการค้า ได้ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงาน และ เรื่องบ้านและที่ดิน

ทีนี้ย้อนกลับมาที่คำถามของคุณว่า จะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกดี

ดวงชะตาของคุณในขณะนี้บ่งชี้ว่า อาจจะมีปัญหาในเรื่องบ้านและที่ดิน อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัย จึงทำให้คุณรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ

รวมทั้งในช่วง 2 ปีเศษที่ผ่านมา ฐานะการเงิน และ สุขภาพของคุณอาจจะแย่ จนถึงกับเป็นหนี้เป็นสิน หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย จึงทำให้คุณคิดหาทางเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ

เมื่อดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างนี้ การเปลี่ยนจากอยู่เมืองนอก หรือ กลับมาอยู่ในประเทศไทย ก็คงจะไม่แตกต่างอะไรมากนัก โดยเฉพาะหากเป็นเรื่องคดีความ และ หนี้สินแล้ว การกลับมาอยู่ประเทศไทยในขณะที่คุณอายุมากแล้วนี้ โอกาสจะพลิกฟื้นสถานการณ์ทางการเงินให้กลับมาดีได้ คงจะเป็นเรื่องไม่ง่าย

ในพื้นชะตาเดิม เรื่องที่เสียหายมากของคุณก็คือ เรื่องการเงิน และ เรื่องหุ่นส่วน คู่ครอง ดังนั้นการอยู่ที่ไหน ในขณะที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินชีวิตนั้น ผมคิดว่าคงไม่ต่างกันนัก

ในความเห็นของผมคิดว่า คุณควรจะอยู่ในอเมริกาต่อไปเพื่อสะสางปัญหาต่างๆให้เรียบร้อย ค่อยๆทำค่อยๆไป ทีละเรื่อง ทำให้ดีที่สุด หากมีหนี้สินก็ค่อยๆสะสางไป

ผมหวังว่า คำแนะนำของผมคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณกริช บ้างนะครับ หากมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็เขียนมาได้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณกริช ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิดเพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณผู้ใช้นามว่า Belle ครับ

